

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Hòa Phong, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai thực hiện Kết luận
số 413-KL/TU ngày 05/6/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các đơn vị trên địa bàn xã;
- Công an xã;
- Cán bộ, công chức xã.
- Người hoạt động không chuyên trách xã.

Thực hiện Công văn số 1090/UBND-NV ngày 03/07/2023 của UBND huyện Tây Hòa về việc triển khai thực hiện Kết luận số 413-KL/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND xã yêu cầu các đơn vị, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 về triển khai thực hiện kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Tây Hòa về thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải thiện các chỉ số cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn hệ thống chính trị của xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã (*gọi tắt là cán bộ, công chức*) về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Các đơn vị, cán bộ và công chức xã phải xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể và quyết liệt thực hiện để góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS xã; quyết tâm ngay trong năm 2023 phải đạt được kết quả cao hơn năm 2022 và tạo chuyển biến thật sự tích cực. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các tồn tại, yếu kém, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của xã bằng những cách làm khoa học hơn, tinh thần vào cuộc mạnh mẽ hơn.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thu đũa, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ; chịu trách nhiệm về kết quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của địa phương.

2. **Đẩy mạnh việc cải cách lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức.** Nâng cao tính tiên phong, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm dám nghĩ, dám làm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các bộ phận thuộc xã; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức nhất là bộ phận “một cửa” trực tiếp tiếp xúc, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; kịp thời tham mưu rà soát, đề nghị cấp trên thay thế hoặc điều chỉnh sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc hiện nay. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức có nhiều đóng góp trong công tác cải cách hành chính; dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của quê hương, đất nước và của Nhân dân.

3. **Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, tỉnh, huyện và xã về chuyển đổi số, nhất là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);** Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện “*Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030*” trên địa bàn huyện. Bám sát yêu cầu, tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra để chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực, từng ngành đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát thực tiễn. Tập trung xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử đồng bộ từ xã đến thôn, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền, rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước theo kịp xu hướng phát triển hiện nay.

4. **Văn phòng UBND xã:** Tham mưu UBND xã triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 theo Kế hoạch số Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã; tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế, yếu kém tồn tại trong công tác cải cách hành chính; đề ra giải pháp, khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các bộ phận tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện, UBND xã giao đúng tiến độ.

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định. Tham mưu UBND xã rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung

ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan; đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết theo quy định pháp luật. Nghiên cứu tham mưu UBND xã áp dụng hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của cơ quan; từng bước chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

5. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã: Tham mưu rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm đồng bộ, khả thi, tránh chồng chéo.

UBND xã đề nghị các đơn vị, cán bộ, công chức xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy xã;
- TT. Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Thị Kim Tuyền